

Bài 1 trang 94 Tập bản đồ Địa Lí 9:

Trong phát triển kinh tế - xã hội, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?

Lời giải:**Thuận lợi:**

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

+ Địa hình thuộc dãy Trường Sơn với nhiều mạch núi ăn ra sát biển, chia cắt chuỗi đồng bằng nhỏ hẹp ven biển và tạo nên nhiều vụng, vịnh nước sâu thuận lợi cho xây dựng hải cảng (Đà Nẵng, Dung Quất, Cam Ranh,...).

+ Có nhiều bãi biển đẹp, thuận lợi cho phát triển du lịch (Mỹ Khê, Non Nước, Quy Nhơn, Cam Ranh, Nha Trang, Mũi Né,...).

+ Đất nông nghiệp ở các đồng bằng hẹp ven biển thích hợp để trồng lúa, ngô, khoai, sắn, cây ăn quả và một số cây công nghiệp có giá trị như mía, bông, vải. Vùng đất rừng chân núi có điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc, đặc biệt là nuôi bò.

+ Rừng có nhiều gỗ, chim, thú quý.

+ Khoáng sản chính của vùng này là: cát thủy tinh, titan, vàng.

- Điều kiện dân cư, xã hội:

+ Người dân cần cù lao động, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm giàu kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai và khai thác hải sản.

+ Tỷ lệ dân thành thị cao hơn trung bình của cả nước.

+ Có nhiều di tích văn hoá — lịch sử, trong đó Phố cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

Khó khăn:

+ Thiên tai (bão, lũ lụt) vẫn đề khô hạn và hiện tượng sa mạc hóa diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh Nam Trung Bộ.

+ Tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn mức trung bình cả nước, GDP/ người, tuổi thọ trung bình thấp hơn mức trung bình cả nước.

Bài 2 trang 94 Tập bản đồ Địa Lí 9:

Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây?

Lời giải:

Đặc điểm phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ:

Có sự khác biệt giữa đồng bằng ven biển và vùng đồi núi phía tây.

+ Vùng ven biển phía đông: chủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ là người Chăm; mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở các thành phố, thị xã.

+ Vùng đồi núi phía tây: chủ yếu là các dân tộc: Cơ-tu, Ra-glai, Ba-na, Ê-đê,...; mật độ dân số thấp.

- Phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây vì ở đây có tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sống các dân tộc cư trú ở đây còn gặp nhiều khó khăn.

Bài 3 trang 94 Tập bản đồ Địa Lí 9:

Tại sao du lịch lại là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Lời giải:

Du lịch lại là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì

- Duyên hải Nam Trung Bộ có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú:

+ Các bãi biển nổi tiếng : Non Nước, Nha Trang, Mũi Né,...

+ Có nhiều di tích văn hoá - lịch sử, trong đó Phố Cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới.